



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ๐๗๔-๓๑๕๗๒๘)

ที่ สข ๐๐๐๘/๗๘๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว และขอให้ท่านดำเนินการตามมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพินิจ สวัสดิรักษา)
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C)

ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1	นายพินิจ สวัสดิรักษา	ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
2	นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล	ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
3	นายประสพพร ทองนุ่น	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง
4	นายอภิรักษ์ ชาวสุข	ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา
5	น.ส.นิรากร ทองคำแท้	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ
6	นางสาวธัญทิพย์ สีสม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์สงขลา
7	นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
8	นางกนกพรส แสงสุวรรณ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
9	นายไชยา ปัญญามงคล	ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา
10	นายคณิต ชาระ	ปศุสัตว์อำเภอบางขัน รก.ปศอ.ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ
11	นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น	ปศุสัตว์อำเภอจะนะ
12	นายสุรชัย บำรุงโมสิโก	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รก.ปศอ.นาทวี
13	นายประชัน ใจประเทือง	ปศุสัตว์อำเภอเทพา/รก.ปศอ.บ้าย้อย
14	นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา	ปศุสัตว์อำเภอระโนด
15	นายทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ	ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์
16	นายบุญเกียรติ รักเกตุ	ปศุสัตว์อำเภอรัตนภูมิ/รก.ปศอ.ควนเนียง
17	นายมนูญ ทิพย์บุญ	ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง/รก.ปศอ.สะเดา
18	นายอุทิศ ศรีเลย	ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รก.ปศอ.หาดใหญ่
19	นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์	ปศุสัตว์อำเภอนาทวี รก.ปศอ.นาหม่อม
20	นางสาวสาธินี นริตติชัย	ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ
21	นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์	ปศุสัตว์อำเภอลี้
22	นางสาวสุนันทา ปาลกวงษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
23	น.ส.ณิชากร นวภูษณะกนก	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
24	น.ส.สุพิชญา จินดารัตน์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
25	นางสาวปทุมพร ไชยธาดา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
26	นางสาวกนกวรรณ แสงทอง	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
27	นายชวนาท เขมนาทนนท์	พนักงานพัสดุ ส 4/หน.
28	นางสาววิภารัตน์ ชูเชิด	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายชื่อประชุม(ต่อ)

29	นายธนกร ศรีบุญเรือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
30	นางสาวปฐมา จันท์แดง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
31	นางณัฐธิมา มุกแก้ว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
32	นางสาวสาวิรัตน์ คงสาลี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
33	นายธนวัฒน์ อัมพรพงศ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
34	นางสาวอารีเชีย บวรวัฒนพงศ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
35	นายเกรียงไกร วรรณมา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
36	นางสาวนิศากร ทองบรรจบ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานที่ประชุม นายพินิจ สวัสดิ์รักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C)

1.1 คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ที่ 97/ 2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C)

ตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็รูปธรรม ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา ที่ 97/ 2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ มีผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เป็น กรรมการ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

1.2 แผนการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2567 มีทั้งหมด จำนวน 3 แผนงาน คือ

1) จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ เป้าหมาย คือ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสงขลา

2) ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข และแมว เป้าหมาย คือ ให้มีการผ่าตัดทำ หมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวในพื้นที่ 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา

3) การผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีการผสมเทียม เป้าหมาย คือ ให้มีการผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีการผสมเทียม จำนวน 1,775 ตัว

จึงได้ประชุม เพื่อติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคใน การดำเนินงาน ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) รอบที่ 2/2567 โดยให้กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้แจ้งรายละเอียด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

นางนงลักษณ์ รัชชีสว่าง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิภาพปฏิบัติงาน (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) แจ้งรายละเอียดดังนี้

ดิฉัน นางนงลักษณ์ รัชชีสว่าง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิภาพปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

ตามตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) มีรายละเอียดการดำเนินงาน คือ ต้องกำหนดแผนและแจ้งแผนงาน รอบที่ 2/2567 จำนวน 3 แผนงาน ซึ่งได้ประชุมแจ้งแผนไปแล้ว และในการประชุมครั้งนี้จะติดตามผลงาน รายงานผลงาน ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งแผนที่ได้กำหนดไป จำนวน 3 แผนนั้น มีผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ บูรณาการร่วมกันให้ผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามแผน มีรายละเอียด ดังนี้

แผน	รายละเอียดการดำเนินงาน
1) จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสงขลา
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ - การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนทำให้สามารถเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติได้ -เจ้าหน้าที่และทีมบูรณาการจัดการด้านแผนงาน ปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี -มีการวางแผนเป็นขั้นตอน (กรณีก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังการเกิดภัย) ได้ดี -สามารถสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี -สามารถดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกระทรวงการให้กับเกษตรกรกรณีมีการประกาศภัยพิบัติ
	ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อหากเกิดภัยพิบัติ ทุกหน่วยงานพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
2) ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข และแมว	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย มีการบูรณาการของหน่วยงานในการให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวในพื้นที่ 16 อำเภอ
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้บูรณาการร่วมกันปฏิบัติงาน ทำให้

แผน	รายละเอียดการดำเนินงาน
	การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การเกิดโรคได้เป็นอย่างดี
	ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
3) การผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีการผสมเทียม	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย มีการการผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีการผสมเทียม จำนวน 2,382 ตัว ซึ่งได้ผลงนามากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผสมเทียมมีการประสานการปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
	ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหา เนื่องจากเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธาน กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) ให้ได้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และในปีงบประมาณถัดไป ก็จะได้ร่วมกันวางแผนการทำงานเพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์กันอีกครั้ง

ปิดประชุม 12.10

.....ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางสาวนิศากร ทองบรรจบ)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์



.....ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

(นายพินิจ สวัสดิ์รักษา)

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

